

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 30 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14885

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 89.27

Ad Value: 80,343

PRValue (x3): 241,029

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พ่อแม่คนดังเลือกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ลูกอย่างไร

## พ่อแม่คนดังเลือกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ลูกอย่างไร

พ่อแม่ยุคใหม่ตระหนักดีว่าการศึกษามีคุณภาพอย่างไรจึงไม่ได้หมายถึงการมุ่งสร้างทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการปลูกฝังทักษะชีวิตที่จำเป็นผ่านประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีอิสระ และมีความมั่นใจในแบบของตัวเอง ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนนั้นมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเด็ก พ่อแม่ทุกคนจึงอยากมีส่วนร่วมในประสบการณ์อันมีค่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุตรหลานอันเป็นที่รักได้รับการเติมเต็มประสบการณ์อย่างดีที่สุด และมีความสุขอย่างแท้จริง ดังนั้น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงมากกว่า “สิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวสต์คอสต์” ผู้ปกครองของเด็กเล็กส่วนใหญ่อาจมองหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของลูกน้อยผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน ในขณะที่ผู้ปกครองของบุตรหลานวัยมัธยม มองหาแนวทางที่สนับสนุน “การคิดนอกกรอบ” ที่เอื้อต่อการศึกษาที่ครอบคลุมทันสมัย มีความหลากหลายให้เด็กได้ค้นพบตัวตน เรียนรู้ความชอบ สร้างจุดแข็ง และสามารถกำหนดเส้นทางอนาคตของตนเองได้ในวันนี้

พ่อแม่และผู้ปกครองย่อมคาดหวังให้ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่บุตรหลานได้รับประสบการณ์อันหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน แล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะให้พ่อแม่คนดังจะสามารถไว้วางใจ อุ่นใจสบายใจว่าจะทำให้ลูกๆ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และการเฝ้ามองบุตรหลานที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มุมมองเปลี่ยนไปหรือไม่ ลองมาฟังความคิดเห็นของพ่อแม่คนดัง ที่ตอบคำถามมาร่วมกิจกรรม “Senior School Special Private Viewing” ซึ่งโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองของนักเรียนระดับซีเนียร์แบบเอกซ์คลูซีฟ เข้าเยี่ยมชมและแนะนำอาคารเรียนใหม่สำหรับนักเรียนระดับเซียร์ 7 ชั้นไป ที่ผสมผสานระหว่างพื้นที่การเรียนรู้และการใช้ชีวิต (Learning & Living Space) ไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างลงตัว ซึ่งมีเหล่าพ่อแม่คนดังตอบคำถามเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

**นท-นทชาติ จินตกานนท์** ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) คุณพ่อของ **น้องน้อยบี** นักเรียนระดับชั้นซีเนียร์ บอกว่า “ถ้าเราพูดในมุมทั่วไป สภาพแวดล้อม



คณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มร.เอียน เอนเดอร์สัน รอง ผอ.เวลลิงตัน คอลเลจ สหราชอาณาจักร, กูร์ติสท์ จันทรศรีชวลา สมาชิกวุฒิสภาและประธาน กก.โรงเรียน, ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธาน กก.โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ, มร.คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ และ ดร.จิม แพนตัน หัวหน้าฝ่ายซีเนียร์สคูล



ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์-รวีชญ์ เท็ดวงส์ และลูกสาว



ซินดี้-สิรินยา บิชอฟ และไบรอน บิชอฟ และลูกสาว



นทชาติ จินตกานนท์ ผอ.สำนักงานการต่างประเทศ สทท. และ สรिता จินตกานนท์ ผู้อำนวยการ สทท. ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือที่เสียบและลูกชาย



นท-ชินทัต ศิริชนะชัย, ออม-นวัต โมกชะเวส และน้องมังกร

การเรียนรู้ที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เด็กรู้สึก “สบาย” ได้ใช้ชีวิตสนุกๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ทำให้เขาเกิดความอยากรู้อยากเรียนไปโดยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่ได้มานั้นดีที่สุด อย่างอาคารเรียนระดับชั้นซีเนียร์ (Senior

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 30 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14885

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 89.27 Ad Value: 80,343

PRValue (x3): 241,029

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พ่อแม่คนดังเลือกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ลูกอย่างไร



เบคกี้-รอมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร,  
ต้น-ปวีฑมน์ มณีเสถียร และลูกสาว



พีทักษ์พงศ์-สวัญชลัย พรพิบูลย์ และลูกๆ  
ทั้งสองคน



## บรรยากาศกิจกรรม “Senior School Special Private Viewing”

School) ของที่เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ก็จะเต็มไปด้วยพื้นที่ที่เดินเข้ามาแล้วรู้สึกสบายและมีการเรียนรู้แฝงอยู่ในทุกซอกมุม ซึ่งผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กเติบโตในตัวเองได้ แต่ถ้าคุณมีศักยภาพเด่นตรงไหน โรงเรียนจะสามารถดึงสิ่งนั้นออกมาได้ ยิ่งวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ก็ยิ่งทำให้ตระหนักว่าสังคมเป็นสิ่งที่ยังสำคัญมาก ถึงแม้เทคโนโลยีจะทำให้เรามีทางเลือกในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น แต่การที่ลูกเราได้มาเรียน มาเจอเพื่อนๆ มาอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนนั้นยังคงสำคัญมาก”

เช่นเดียวกับ นัท-ชิตทัต ศิริชนะชัย และ ออม-นาดี โมกขะเวส คุณพ่อคุณแม่ห้องมัธยม 11 ปี ต่างก็ให้ความ เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รู้สึกดีที่โรงเรียนที่เลือกให้ลูกนั้นมีการทุ่มเทให้กับสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ให้ความรู้ที่ไม่ใช่แค่โรงเรียน หากแต่เป็น “เมืองๆ หนึ่ง” ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต ใญ่อยู่ไหนก็เกิดไอเดียได้ มากกว่าสมัยก่อนที่ครูต้องเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน

“พอได้เรียนในที่ที่ให้ความอิสระ คล่องตัวมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะตามมาด้วย เป็นโลกที่พวกเขาจะได้คิดได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ เมื่อก่อนลูกผมจะไม่ได้ชอบวิทยาศาสตร์ แต่พอมาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อ บรรยากาศมันได้ มองไปนอกหน้าต่างก็มีต้นไม้ ในห้องก็มีครู มีเพื่อนๆ มีอุปกรณ์ครบถ้วน เห็นความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกลับบ้านทุกวันมาเขาพูดถึงวิชาวิทย์ ว่าสนุกขึ้น ออกไปห้องแล็บที่สุด”

คุณนัทเล่าพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจที่ส่งผ่านแมสออกมา

ด้าน ดร.แพรว-ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดใจถึงการออกแบบอาคารเรียนแห่งใหม่ Senior School ให้สามารถจุดประกายการเรียนรู้ได้ดีที่สุดว่า “ผู้ปกครองในปัจจุบันมองหาแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ดังนั้น การนำเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงไม่ใช่แค่การให้ความสำคัญกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น ทุกพื้นที่ต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง ยิ่งในฐานะที่เราเองก็เป็นแม่ของลูกๆ ที่อยู่ในวัยเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ยิ่งต้องพิถีพิถันในการออกแบบ เพื่อให้มันใจว่าดีที่สุด อาคารนี้ถูกสร้างมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ มีการเนรมิตทุกตารางนิ้วให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และใช้ชีวิตไปพร้อมกัน ในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า สายลม แสงแดดธรรมชาติ พร้อมสื่อการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกจากโลกออนไลน์ กลับมาเรียนออนไลน์ผ่านมาตรการรับมือ COVID-19 อย่างเคร่งครัด”

# คมคิด คนเขียน ...ปัญญาควาย

**เห็น** ฆะตกรรมขบวนด้อยค่าผู้บริหารไทย หลังประสบความสำเร็จ จากการเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แล้วอดสะใจไม่ได้จริง ๆ

แต่ละเรื่องแต่ละราว **ที่ถูกถูกปั้นแต่งขึ้นมา** ถูกชี้แจงจากผู้รู้ผู้ทราบข้อเท็จจริง ถูกโต้ด้วยหลักฐานที่เป็นทางการ สามารถพิสูจน์ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ข้อมูลที่สื่อทางแดงป่นสับ ภายใต้การนำของศิษย์เก่า “ค่ายไอรอ...” รายงานข่าวทำนองว่า การเยือนประเทศมหาอำนาจตะวันออกกลาง เพื่อฟื้นฟูสัมพันธ์ของสองประเทศในรอบ 30 ปี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ได้พบเพียงระดับรองผู้ว่าการฯ เท่านั้น

งานนี้ “นายภัทร เหมสุข” นักวิชาการอิสระ ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความในเฟซบุ๊ก Pat Hemasuk ว่า อ่านข่าวจากคอลัมน์สัปดาห์คนแล้ว รู้สึกว่าการหาข่าวของบางสำนัก **ต้นเงินขึ้นทุกวัน** บางคาไม่หาคาวมรู้ในข่าวนั้นก่อนจะเขียนข่าว บางคนก็เอาความรู้สึกที่ไม่ดี กับตัวบุคคลหรือรัฐบาลเป็นที่ตั้งแล้วเขียนไปตามนั้น

แต่ความจริงแล้วนั่นคือเจ้าของที่รับลุงที่สนามบิน “เจ้าชายโมฮาเหม็ด บิน อับเดล รอห์มัน” รองผู้ว่าการมณฑลริยาด โดยตำแหน่งแล้วก็คือผู้ว่าการฯ ตัวจริงนั่นแหละ เพราะว่าผู้ว่าการฯ โดยตำแหน่งแล้ว คือกษัตริย์ ดังนั้นคนที่ทำงานจริงคือรองผู้ว่าการฯ และนั่นคือเพียงเจ้าชาย ที่ไปรับลุงที่สนามบิน

แต่คนเขียนข่าวรู้ใหม่ว่าเป้าหมายจริงที่เข้าพบคือ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด ที่ลุงแกไปพบพระองค์ยัง ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร ที่จะขึ้นครองราชย์ในอนาคต และยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 เพราะโดยตำแหน่งแล้วนายกรัฐมนตรีก็เป็นกษัตริย์โดยตำแหน่งอีกเช่นกัน ยังเป็น รมว.กระทรวงกลาโหม และ ประธานสภาเพื่อกิจการเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่ถือเงินของประเทศจำนวนมหาศาลลลล ลอลิงห้าตัว

นอกจากกษัตริย์แล้ว พระองค์คือ **เบอร์สองตัวจริง** ของซาอุดีอาระเบีย และเป็นข่าวที่ใหญ่มากระดับลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่นั่น รวมถึง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ของตะวันออกกลางก็ลงข่าวนี้

ครับ...ถ้าจะเกลียดชังหัวหน้ารัฐบาล ศรีธธา “โทนี่ ภู็ดรัมย์” แบบหัวปักหัวปำ อยากเป็นข้าทาสบริวาร “เสี่ยเอก” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไม่ว่ากัน เพราะถือเป็นรสนิยมส่วนตัว แต่อย่าลืมภารกิจ “นายกฯ ลุงตุ๋” ถือเป็นภารกิจปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ **ตัวแทนคนไทย** จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ก็ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่คนบางกลุ่มกลับจ้องโจมตีจ้องทำลาย จนเกิดกระแสตีกลับ

แม้กระทั่งข่าประจำที่อาศัยสื่อรัฐที่ทำมาหากิน ยังนำเรื่อง ส.ส. ไล่บี้หัวหน้ารัฐบาล กรณีข้อพิพาทรัฐกับคิงส์เกต หลัง คสช. ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 72/2559 ระบุว่า **การทำเหมืองทองคำชาติ** มาทำเสนอ ใครตามหาแม่มาตลอด ก็คงมองออก หมากเกมนี้ต้องการอะไร ก็เหมือนกรณีต้องการ **ด้อยค่าปมจิตต์วักซิน** 50 ล้านได้ส วันนี้น่าเข้าไปกว่า 120 ล้านได้ส แต่คนพูดยังเงิบเป็นเป่าซาก

เลยได้ข่าวอีกไม่กี่วัน จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่อสมท หัวหน้ารัฐบาลจะสรรหา “ประธานบอร์ด” คนใหม่ เพื่อมาช่วยทำให้สื่อค่ายนี้ ทำหน้าที่ตามสโลแกน “สื่อดี สังคมดี” ได้อย่างแท้จริงซะที **ไม่ปล่อยมือทำงานฝ่ายค้าน** มากอดด้อยค่าฝ่ายบริหารได้ทุกเมื่อเชียว

ที่หนักกว่านั้นก็คือ “วอยซ์ทีวี” ค่ายไออีค พานทองแท้ชินวัตร นอกจากสร้างผลงานจาว ถ่ายทอดการทำกิจกรรมมีอบสามนิ้วทุกซอดทุกเฟรม จนคนที่ความจงรักภักดีทนไม่ได้ **นำเรื่องไปร้อง กสทช.** ให้ตรวจสอบ เพราะหลายครั้งกิจกรรมของคนไม่รู้คุณค่าเนดินพาดพิง **ไม่ถึงสถาบัน** มีคนนำเรื่องไปร้อง กสทช. นานแสนนาน แต่ยังไม่เห็นมีความลับหน้าให้สังคมเห็นสักที

แต่ที่เจ็บปวดสุด คงหนีไม่พ้น “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพิ่งได้รับบท “ผู้นำฝ่ายค้าน” แท้ ๆ แต่ดันให้ความเห็นถึงผลการเยือนซาอูฯ หัวหน้ารัฐบาล ในทำนอง **ดูถูกดูแคลน** บ้านเกิดเมืองนอนตัวเอง

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะงานนี้ ไม่ใช่ผลงานของ “โทนี่” หรือเปล่า คงเป็นอย่างที่มักการเมืองไร้คุณภาพพูดละครั้ง **“คนี่รู้อยู่ยังคิดเป็น** แต่คนี่ควายคิดไม่เป็น **ไม่รู้** เอาสมองควายมาใส่ หรือเปล่า”.

**“เขื่อนยันร์”**